

**แบบรายงาน**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้รถราชการ
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	<p>๑. แจ้งกำชับให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ</p> <p>๓. ให้ผู้บริหารของหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกำกับติดตามดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. รถส่วนกลางมีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ ติดไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง</p> <p>๒. ทำบัญชีรถราชการรวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา</p> <p>๓. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง</p> <p style="text-align: center;">การใช้รถราชการ(รถส่วนกลาง)</p> <p>๑. แจ้งเวียนผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. การใช้รถราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ใช้ในงานราชการ มิได้มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๓. ซึ่งการขอใช้รถราชการ อยู่ใน การควบคุมของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา</p> <p>๔. พนักงานขับรถได้บันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์</p> <p>๕. ในการขออนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ ได้แนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ และระบุทะเบียนรถราชการ</p> <p>๖. ได้เก็บรักษารถราชการไว้ที่จอดรถของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีเวรรักษาการณ์</p>